

Paano itinuwe ng Qur'an ang konsepto ng ebolusyon?

Itinuwe ng Qur'an ang konsepto ng ebolusyon sa pamamagitan ng pagkukuwento ng paglikha kay Adan:

Ang tao noong una ay wala pang kabuluhan:

"Hindi ba dumating sa tao ang isang panaho na hindi siya isang bagay na tinutukoy?" [114]. (Al-insan:1).

Ang paglikha kay Adan ay nagsimula mula sa putik:

"At tiyak na nilikha namin ang tao mula sa isang uri ng putik." [115]. (Al-Muminun:12).

"Ang Siya na mahusay na lumikha ng lahat ng bagay, at nagsimula sa paglikha ng tao mula sa putik." [116]. (Alsajdah:7).

"Katulad si Hesus kay Allah ay katulad ni Adan. Nilika Niya ito mula sa lupa, at sinabi Niya: 'Maging, at siya ay magiging.'" [117]. (Al-Imran:59).

Paggalang kay Adan, ang ama ng sangkatauhan:

"Sinabi Niya: 'O Iblis, ano ang pumigil sa iyo na magpatirapa sa kung ano ang nilikha Ko ng Aking mga kamay? Ikaw ba ay nagmalaki o isa ka sa mga mataas?" [118]. (S:75).

Ang paggalang kay Adan, ang ama ng sangkatauhan, ay hindi lamang dahil siya ay nilikha mula sa putik, kundi siya rin ay nilikha direkta sa mga kamay ng Panginoon ng lahat, ayon sa talatang nabanggit, at ipinagutos sa mga anghel na magpatirapa kay Adan bilang pagsunod sa Diyos.

"At noong sinabi namin sa mga anghel: Magpatirapa kayo kay Adan, at sila ay nagpatirapa maliban kay Iblis; tumanggi at nagmalaki at siya ay kabilang sa mga hindi naniniwala." [119]. (Al-Baqarah: 34).

Paglikha ng mga supling ni Adan:

"Pagkatapos ay ginawa ang kanyang supling mula sa isang uri ng likido na walang halaga." [120]. (As-Sajdah: 8).

"Pagkatapos, ginawa namin siya na isang patak ng tamod sa isang matatag na lugar. Pagkatapos, nilikha namin ang patak ng tamod na isang namuong dugo, at nilikha namin ang namuong dugo na isang piraso ng laman, at nilikha namin ang piraso ng laman na mga buto, at tinakpan namin ang mga buto ng laman. Pagkatapos, nilikha namin siya bilang isang bagong nilalang. Kaya't purihin ang Allah, ang pinakamabuting lumikha." [121]. (Al-Mu'minun: 13-14).

"At Siya ang lumikha mula sa tubig ng isang tao, at ginawa niya itong magkaugnay sa pamamagitan ng magka-pamilya at magka-kasama. At ang iyong Panginoon ay makapangyarihan." [122]. (Al-Furqan: 54).

Paggalang sa mga supling ni Adan:

"At katiyakan, Aming pinarangalan ang mga anak ni Adan at sila ay Aming dinala sa lupa at dagat, at sila ay Aming biniyayaan ng mabubuting bagay at sila ay Aming pinalamang higit sa marami sa Aming mga nilikha." [123]. (Al-Isra: 70).

Napapansin natin dito ang pagkakahawig sa mga yugto ng paglikha ng supling ni Adan (mababang uri ng tubig, patak ng tamod, namuong dugo, piraso ng laman...) at sa mga nabanggit sa teorya ng ebolusyon sa paglikha ng mga buhay na nilalang at kanilang pagpaparami.

"Ang Tagapaglikha ng mga langit at lupa. Ginawa Niya para sa inyo mula sa inyong mga sarili ang mga asawa, at mula sa mga hayop ang mga magka-pares upang kayo ay dumami. Walang anumang katulad Niya. At Siya ang Nakakarinig, ang Nakakakita." [124]. (Ash-Shura: 11).

At ang Allah ay gumawa ng supling ni Adan mula sa mababang uri ng tubig bilang patunay ng iisang pinagmulan ng paglikha at pagiging Nag-iisa ng Lumikha, at Kanyang pinarangalan si Adan sa lahat ng mga nilikha sa pamamagitan ng paglikha sa kanya nang hiwalay upang itaas ang tao at matupad ang layunin ng Panginoon na gawing tagapamahala sa lupa. At ang paglikha kay Adan nang walang ama at ina ay isa ring patunay ng walang hanggang kapangyarihan, at isa pang halimbawa sa paglikha kay Hesus na walang ama bilang isang himala ng kapangyarihan at tanda para sa mga tao.

"Ang katulad ni Hesus sa harap ng Allah ay katulad ni Adan. Nilikha Niya siya mula sa alabok at pagkatapos ay sinabi Niya sa kanya, 'Mangyari,' at ito ay nangyari." [125].

(Al-Imran: 59).

At ang kanilang pinipilit na itanggi sa teorya ng ebolusyon ay patunay laban sa kanila.

سؤال وجواب حول الإسلام

Source: <https://mawthuq.net/demo/qa/tl/show/41/>

Arabic Source: <https://mawthuq.net/demo/qa/ar/show/41/>

Saturday 18th of January 2025 03:29:58 PM